

KIẾN TOÀN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ ĐẢNG Ở TỔ, ĐỘI SẢN XUẤT

DO đi sâu chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt", gần đây một số địa phương đã coi trọng xây dựng các tổ đảng ở tổ và đội sản xuất. Ở Hà-nội, Ban tổ chức thành uỷ đã tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về công tác của tổ đảng ở khu vực sản xuất công nghiệp. Một số huyện của Ninh-bình đã bàn những biện pháp cụ thể để kiện toàn các tổ đảng và đưa 216 đảng uỷ viên xuống làm tổ trưởng đảng. Huyện Yên-khánh đã tổ chức các cuộc họp riêng với tổ trưởng tổ đảng để bàn kế hoạch đi sâu lãnh đạo từng vấn đề trong sản xuất và rút kinh nghiệm về sự lãnh đạo của tổ đảng. Nhưng còn không ít cấp uỷ và ban tổ chức các cấp chưa chú ý đúng mức việc xây dựng, kiện toàn các tổ đảng, nhất là tổ đảng ở tổ, đội sản xuất. Nhiều tổ đảng chỉ làm một số việc "lặt vặt" như thu đảng phí, báo cho đảng viên đi họp, v.v... chưa thấy rõ trách nhiệm lãnh đạo của mình. Thậm chí có nơi tổ đảng không sinh hoạt. Trong khu vực sản xuất công nghiệp, một số nơi coi "bộ tứ" là nòng cốt lãnh đạo chủ yếu trong tổ sản xuất, còn vai trò của tập thể tổ đảng thì không được phát huy. Về mặt tổ chức, trong khu vực xí nghiệp, công trường, lâm trường, nông trường, mới có gần 40% tổ, đội sản xuất có tổ đảng, hơn 18% tổ, đội chưa có đảng viên. Ở nông thôn, còn hơn 50% đội sản xuất chưa có tổ chức.

Tình hình trên đây đã hạn chế việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, và ảnh hưởng không tốt đến việc nâng cao chất lượng "bốn tốt" của các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Trước hết, chúng ta cần xác định rõ vị trí chiến đấu của tổ đảng ở các tổ, đội sản xuất.

Tổ đảng có trách nhiệm lãnh đạo tổ, đội sản xuất. Thực tiễn sản xuất ngày càng cho chúng ta thấy rõ ràng đội sản xuất trong hợp tác xã

nông nghiệp và tổ, đội sản xuất trong xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường có vai trò rất quan trọng. Trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, đội sản xuất là đơn vị trực tiếp chiến đấu hàng ngày trên đồng ruộng, thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất của hợp tác xã. Đội sản xuất làm ăn giỏi thì hợp tác xã sẽ tốt, kế hoạch sẽ được hoàn thành thắng lợi. Ngược lại, thì hợp tác xã có khó khăn. Theo sự giao khoán của hợp tác xã, đội sản xuất hoàn toàn chủ động trong việc quản lý, sử dụng sức lao động, ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất do hợp tác xã giao cho. Trong phân phối, các nguyên tắc, chế độ và chính sách đã quy định đối với hợp tác xã có được thực hiện đúng và tốt hay không, một phần khá quan trọng là do ở đội sản xuất. Đội sản xuất còn trực tiếp hướng dẫn dân xã viên tổ chức tốt đời sống...

Trong các xí nghiệp, tổ sản xuất là đơn vị phụ trách một khâu, trực tiếp sản xuất một bộ phận trong quá trình làm ra một sản phẩm. Vì vậy, tổ sản xuất có thực hiện đúng chế độ, quy trình và kế hoạch sản xuất hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch chung của nhà máy và chất lượng của sản phẩm. Thiết bị nguyên liệu có được giữ gìn, sử dụng đúng và tiết kiệm hay không phần rất quan trọng là do ở tổ sản xuất.

Chỉ có nhận rõ vai trò quan trọng của tổ đội sản xuất như trên, chúng ta mới có thể xác định rõ vị trí chiến đấu của tổ đảng ở đây. Với cương vị là một tập thể lãnh đạo của Đảng ở những đơn vị này, tổ đảng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng về sự hoạt động của tổ, đội sản xuất. Tổ đảng vững mạnh thì sẽ có tổ, đội sản xuất tiên tiến, và tiến lên có tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa. Thực tế của phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa vừa qua là như thế.

Về mặt quan hệ giữa Đảng và quần chúng, tổ đảng là tập thể đầu tiên của Đảng nắm sát quần chúng, có điều kiện và trách nhiệm đi sâu giáo dục và vận động từng hộ, từng người trong quần chúng, và thông qua hành động gương mẫu của các đảng viên, đoàn kết quần chúng thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng. Hàng ngày,

hàng giờ tổ đảng có thể nắm vững và sát tình hình tư tưởng và đời sống của quần chúng, kịp thời phản ánh yêu cầu và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng cho Đảng. Do đó, hoạt động của tổ đảng tốt sẽ tạo điều kiện cho các tổ đảng cấp trên nắm chắc được quần chúng, làm tốt công tác vận động quần chúng – một mặt công tác đang còn yếu của nhiều tổ chức đảng ở cơ sở – và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng.

Đối với việc phấn đấu đạt yêu cầu "bốn tốt" của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổ đảng góp phần quyết định của mình. Tổ đảng mạnh hay yếu, đạt "bốn tốt" nhiều hay ít sẽ quyết định trực tiếp chất lượng "bốn tốt" của chi bộ. Những chi bộ "bốn tốt", lãnh đạo sâu sắc mọi công tác ở phân xưởng, ở hợp tác xã, thường có nhiều tổ đảng "bốn tốt". Vì vậy, kiện toàn các tổ đảng là thiết thực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt". Chi bộ, đảng bộ cơ sở muốn trở thành "bốn tốt", nhất thiết phải xây dựng được nhiều tổ đảng "bốn tốt".

Về mặt quản lý đảng viên, tổ đảng có trách nhiệm chủ yếu. Tổ đảng nắm sát đảng viên, vì là người phân phối công tác cụ thể cho từng đảng viên, đôn đốc kiểm tra công việc hàng ngày của họ, kịp thời biểu dương những thái độ và việc làm tích cực, uốn nắn những sai sót. Đảng viên có thể trao đổi tâm tư, tình cảm và công tác với nhau một cách cởi mở trong quan hệ hàng ngày và trong sinh hoạt tổ đảng. Việc phê bình tự phê bình của các đảng viên nếu được làm tốt ở trong tổ đảng thì sẽ có tác dụng giáo dục rất lớn, kịp thời và thiết thực. Ở những chi bộ có đông đảng viên, vấn đề phê bình tự phê bình ở tổ đảng càng quan trọng. Tóm lại, muốn làm tốt công tác quản lý đảng viên, phải tăng cường sự hoạt động và kiện toàn các tổ đảng.

*

**

Vì không nhận rõ vị trí, trách nhiệm của tổ đảng, một số đồng chí cho rằng tổ đảng không có chức năng lãnh đạo toàn diện như một cấp bộ của Đảng, và chỉ nên làm một số việc thuộc công tác nội bộ thôi! Hoàn toàn không đúng. Đảng rằng tổ đảng không phải là một cấp bộ của Đảng với đầy đủ quyền hạn của nó, nhưng, là đơn vị tổ chức thấp nhất trong hệ thống tổ chức của Đảng, nó không thể không có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng. Để làm được nhiệm vụ này, đương nhiên phải giáo dục, phân công đảng viên; nhưng chưa đủ, còn phải vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng thực hiện. Tổ đảng ở các tổ, đội sản xuất có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức này thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất do cấp trên giao cho. Vì vậy tổ đảng ở đây phải *vận dụng nguyên tắc lãnh đạo toàn diện của Đảng* nhằm bảo đảm cho các tổ, đội sản xuất hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc phát huy vai trò lãnh đạo và kiểm tra toàn diện của chi bộ đảng, tạo điều kiện cho chi bộ lãnh đạo sâu, sát và có hiệu lực. Sự lãnh đạo của chi bộ và tổ đảng chỉ khác nhau ở phương thức và phạm vi, chứ không khác nhau về tính chất toàn diện trong nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Nếu tổ đảng không trực tiếp lãnh đạo mọi mặt công tác của tổ, đội sản xuất, nhằm thực hiện nghị quyết của chi bộ và của ban quản trị hợp tác xã, của quản đốc phân xưởng thì nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ không thể thực hiện tốt được. Chi bộ nhiều đảng viên hay ít, và dù lãnh đạo sâu sát đến mức nào cũng không thể phân công và quản lý tới từng đảng viên, giải quyết kịp thời mọi vấn đề trong thực tiễn hoạt động của các tổ, đội sản xuất. Do đó, chi bộ không thể thay thế chức năng lãnh đạo *toàn diện, trực tiếp, cụ thể*, các tổ đảng ở tổ, đội sản xuất.

Kiện toàn sự lãnh đạo của tổ đảng theo đúng chức năng trên sẽ làm tăng cường và phát huy hiệu lực lãnh đạo của chi bộ. Hạn chế chức năng lãnh đạo của tổ đảng ở phạm vi chỉ làm công tác nội bộ Đảng, có nghĩa là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, hạn chế việc phát huy tác dụng lãnh đạo và kiểm tra toàn diện của chi bộ đảng. Như vậy rõ ràng là trái với

nguyên tắc của Đảng. Sở dĩ nhiều nơi còn coi nhẹ công tác xây dựng, củng cố các tổ đảng, nhất là tổ đảng ở tổ, đội sản xuất, chính là vì chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ vị trí, trách nhiệm và chức năng lãnh đạo của các tổ chức này của Đảng. Cũng vì vậy, bản thân nhiều tổ đảng chưa vươn lên làm đúng trách nhiệm của mình. Chúng ta phải quyết tâm khắc phục thiếu sót này.

Để thực hiện chức năng và trách nhiệm lãnh đạo của mình, tổ đảng có phương thức lãnh đạo phù hợp. Chi bộ lãnh đạo hợp tác xã là căn cứ vào chủ trương, nghị quyết của đảng uỷ xã và tình hình thực tế trong đơn vị mình phụ trách, bàn bạc, thảo luận, đề ra nhiệm vụ, chủ trương, phương hướng sản xuất và các mặt công tác khác của hợp tác xã, cùng những biện pháp thực hiện cụ thể; đồng thời phân công đảng viên giữ những công tác trong phạm vi hợp tác xã, phân xưởng... Dựa vào nghị quyết của chi bộ và chủ trương của ban quản trị hợp tác xã, tổ đảng bàn cụ thể các biện pháp thực hiện, chỉ ra hướng phấn đấu đúng đắn cho tổ, đội sản xuất, rồi phân công tác cụ thể cho từng đảng viên. Nhưng như thế chưa đủ, với vị trí là đơn vị nắm sát quần chúng và chiến đấu trực tiếp cho việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ đảng phải phát huy tác dụng lãnh đạo của mình thông qua *thái độ và hành động gương mẫu* của các đảng viên. Đó là sự thuyết phục mạnh mẽ nhất, có sức hấp dẫn nhất đối với quần chúng. Thông qua đó, quần chúng dễ dàng tiếp thụ chân lý và chiến đấu cho thắng lợi của đường lối, chính sách Đảng. Cũng thông qua đó, tổ đảng đoàn kết quần chúng chung quanh mình, gắn bó quần chúng với Đảng. Tổ đảng nào không coi trọng phát huy tác dụng của mình về mặt này thì không thể làm tốt trách nhiệm lãnh đạo được.

Phát huy tác dụng gương mẫu của đảng viên, tổ chức cho đảng viên hành động, trực tiếp chiến đấu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết không phải là để đảng viên làm thay quần chúng, hành động một cách cô độc. Trái lại, bằng hành động như trên, đảng viên phải đoàn kết và động viên được đông đảo quần chúng cùng mình chiến đấu thực

hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Mỗi đảng viên phải hình thành chung quanh mình một số quần chúng tích cực, thông qua họ, đoàn kết, giáo dục, động viên đồng đảo quần chúng khác.

Phương thức lãnh đạo đúng đắn của tổ đảng còn là phải kết hợp sự lãnh đạo trực tiếp của tổ đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên với việc phát huy vai trò làm chủ của quần chúng, phát huy tính tích cực, chủ động, của cán bộ tổ, đội sản xuất và vai trò của các tổ chức quần chúng thanh niên, phụ nữ, v.v... Phải chống sai lầm buông trôi lãnh đạo, đồng thời phải chống cách làm bao biện, tổ đảng choán hết mọi việc của cán bộ tổ, đội sản xuất và làm mất tính chủ động của các tổ chức thanh niên, phụ nữ... phải chống tác phong mệnh lệnh độc đoán, vi phạm quyền làm chủ của quần chúng công nhân, xã viên. Muốn vậy, tổ đảng một mặt phải tập thể bàn bạc, chỉ ra phương hướng giải quyết đối với mọi công tác, mọi hoạt động của tổ, đội sản xuất, nhưng mặt khác phải phát huy vai trò của ban chỉ huy đội, của đội trưởng sản xuất trong việc giải quyết các vấn đề thuộc về tổ chức thực hiện cụ thể và chỉ đạo công tác hàng ngày ở tổ, đội sản xuất, khuyến khích, giúp đỡ và tôn trọng các hoạt động của phân đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ... Mọi công việc của tổ, đội có quan hệ đến sản xuất và đời sống của công nhân, xã viên đều phải đưa ra quần chúng bàn bạc, quyết định. Phải thu thập và tôn trọng ý kiến của quần chúng, phát động quần chúng tự giác tham gia quản lý công việc sản xuất và đời sống của mình. Tuyệt đối không được gò ép, bắt quần chúng làm theo những quyết định của tổ đảng mà bản thân họ chưa được tham gia bàn bạc hoặc tỏ ra không đồng tình đối với những quyết định đó.

Chúng ta nói tăng cường sự lãnh đạo của tổ đảng đối với tổ, đội sản xuất là nói tăng cường và phát huy vai trò *tập thể lãnh đạo* của tổ đảng, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo và tập trung trí tuệ sáng suốt của tập thể đảng viên trong việc hướng dẫn, kiểm tra mọi hoạt động của tổ, đội sản xuất, chứ không phải là nhấn mạnh hoặc đề cao vai trò của cá nhân tổ trưởng đảng. Những xí nghiệp lấy “bộ tứ” làm nòng cốt lãnh đạo chủ yếu

trong tổ sản xuất, chính là làm trái tinh thần và nguyên tắc tăng cường sự lãnh đạo của tập thể tổ đảng, biến tổ đảng thành vật phụ thuộc của mấy cán bộ trên. Và như thế là hoàn toàn trái với nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Chúng ta phải kiên quyết khắc phục thiếu sót này.

Nội dung công tác của tổ đảng rất phong phú, toàn diện. Là một bộ phận của chi bộ, tổ đảng, có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ của chi bộ như Điều lệ Đảng đã quy định, trong phạm vi mình phải phụ trách. Bốn yêu cầu phấn đấu của chi bộ trong cuộc vận động chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" cũng là những yêu cầu phấn đấu của tổ đảng.

Về công tác vận động quần chúng, tổ đảng phải đi sâu vào từng công nhân, xã viên và gia đình họ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, thái độ hàng ngày của họ, giáo dục, bàn bạc, giúp đỡ họ một cách cụ thể, thiết thực. Phải làm sao cho quần chúng tự mình thấy rằng, mỗi đảng viên là người bạn thân thiết, "tối lửa, tắt đèn" không thể thiếu của mình.

Về công tác nội bộ Đảng, tổ đảng phải làm tốt việc quản lý từng đảng viên, phải nắm vững toàn bộ lịch sử, quá trình hoạt động, ưu, khuyết điểm, diễn biến tư tưởng, thái độ công tác hàng ngày, cũng như đời sống riêng của mỗi người để động viên, phát huy và giáo dục giúp đỡ kịp thời, thiết thực. Việc kiểm tra công tác và phê bình tự phê bình của đảng viên phải được bảo đảm thực hiện thường xuyên, thành nề nếp ở trong tổ đảng.

Phân công đảng viên là một trong những công tác quan trọng của tổ đảng. Mỗi đảng viên phải phụ trách một số hoặc ít nhất một công tác do tổ đảng phân công. Kinh nghiệm của những nơi làm tốt việc này là tổ đảng nên phân công cho mỗi đảng viên làm một số công tác nhất định, đồng thời phụ trách một số gia đình quần chúng và phụ trách chăm bón một vài thửa ruộng, hoặc theo dõi một chuyên đề về kỹ thuật sản xuất. Những đảng viên ít có điều kiện tham gia sản xuất và những đảng viên làm công tác khác như giáo viên, cán bộ hợp tác xã mua bán, y tế xã,

v.v... cũng được giao một số việc thích hợp. Các tổ đảng có nhiều đảng viên thuộc loại này phải nghiên cứu việc phân công cho phù hợp, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo và kiểm tra sâu sát của tổ đảng đối với tổ, đội sản xuất. Nói chung việc phân công tác cho đảng viên phải nhằm tạo điều kiện cho đảng viên, kể cả cán bộ cơ sở, phát huy được trí tuệ của tập thể đảng viên góp vào sự lãnh đạo của tổ đảng, và phát huy đầy đủ tác dụng lãnh đạo, kiểm tra của đảng viên đối với tổ, đội sản xuất. Hiện nay việc phân công của nhiều tổ đảng không cụ thể hoặc có phân công cụ thể nhưng không kiểm tra, đôn đốc, do đó chưa phát huy được tác dụng của vấn đề này và chưa thúc đẩy sự hoạt động đều tay của mọi đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ đảng. Chúng ta cần cải tiến công tác này hơn nữa.

Để củng cố và kiện toàn các tổ đảng ở tổ, đội sản xuất theo những yêu cầu trên, cần đặc biệt chú ý tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ và ban tổ chức các cấp đối với khâu quan trọng này. Trước hết, cần phải bồi dưỡng cho các tổ đảng có nhận thức đúng đắn về vị trí, trách nhiệm và chức năng lãnh đạo của mình, nắm vững nội dung công tác và phương thức hoạt động của tổ đảng. Tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ và đảng uỷ cơ sở cần đi sâu chỉ đạo riêng ở một số tổ đảng để rút kinh nghiệm về công tác của các tổ chức này, giải quyết những vấn đề hiện đang còn yếu hoặc lúng túng. Từ đó, tổ chức việc bồi dưỡng tại chỗ cho các tổ đảng, và tiến tới quy định thành chế độ công tác phù hợp với từng loại tổ đảng khác nhau.

Về mặt tổ chức, vấn đề trước mắt cần được chú trọng là xây dựng ở mỗi tổ, đội sản xuất có một tổ đảng, khắc phục nhược điểm hiện nay còn trên một nửa tổ, đội chưa có tổ đảng, trong đó nhiều tổ, đội chưa có đảng viên. Biện pháp tốt nhất, là phải hướng vào những nơi đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động quần chúng, dần dần phát hiện và bồi dưỡng những người đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng. Những nơi khó khăn thì chi uỷ và đảng uỷ phải trực tiếp xuống giúp đỡ, để trong một

thời gian nhất định có được đảng viên, xây dựng được tổ đảng. Mặt khác, có thể nghiên cứu lại cách bố trí lực lượng đảng viên, điều chỉnh một số đảng viên sang những tổ, đội chưa có hoặc có ít đảng viên. Nhưng đó chỉ là tạm thời, không có không được. Biện pháp tích cực nhất vẫn là phải đẩy mạnh công tác phát triển Đảng để sớm xây dựng được tổ đảng ở khắp các tổ, đội sản xuất.

Tổ trưởng đảng có vai trò quan trọng quyết định đối với sự hoạt động của tổ đảng. Khâu này phải được chú trọng kiện toàn. Cần lựa chọn những đảng viên có năng lực, có uy tín và có kinh nghiệm để làm tổ trưởng. Đảng uỷ, chi uỷ cần đưa một số cấp uỷ viên trực tiếp làm tổ trưởng đảng. Đối với những tổ ghép hoặc một tổ đảng lãnh đạo cả một hợp tác xã, một phân xưởng, thì tổ trưởng nên là một chi uỷ viên hay đảng viên khá, có năng lực lãnh đạo toàn diện. Để nắm sát đội sản xuất, tổ trưởng đảng nên đứng trong ban chỉ huy đội hoặc có thể làm đội trưởng sản xuất. Nhưng cũng không nhất thiết như vậy. Ở những đội sản xuất có đảng viên hoặc quần chúng đủ năng lực làm đội trưởng, thì tổ trưởng đảng không cần kiêm chức đội trưởng, để cho cách nhìn của mình được khách quan hơn. Trong xí nghiệp, công trường, tùy điều kiện cụ thể về cán bộ, tổ trưởng đảng nói chung không cần phải kiêm làm tổ trưởng tổ lao động. Cần cử những đảng viên hoặc cán bộ ngoài Đảng có năng lực chuyên môn và uy tín giữ các chức vụ này.

Việc kiện toàn và giúp đỡ của đảng uỷ, chi uỷ để các tổ đảng giữ vững sinh hoạt thường kỳ là rất quan trọng, nhằm duy trì sự hoạt động đều đặn của tổ đảng. Sinh hoạt của tổ đảng cần bảo đảm ba tính chất: lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Tuy có kỳ sinh hoạt bàn kỹ về sản xuất, chiến đấu và đời sống quần chúng, cũng có kỳ tiến hành phê bình tự phê bình, bàn những công việc nội bộ Đảng. Song cuối cùng là phải làm cho đảng viên nâng cao tư tưởng, nhận rõ tình hình, nhiệm vụ chung, chủ trương công tác của đảng bộ, chi bộ, trách nhiệm và những công việc cụ thể của tổ phải làm để thực hiện những nhiệm vụ đó.

Đảng viên phải được bàn bạc và nắm được mọi mặt công tác của tổ đảng, giáo dục nhau để tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau tiến bộ. Phải thông qua việc nghiên cứu, thảo luận về tình hình, nhiệm vụ, đường lối, chính sách của Đảng, thông qua công tác cụ thể hàng ngày mà giáo dục nâng cao trình độ giác ngộ, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm và động viên tinh thần xung phong, gương mẫu của đảng viên. Hết sức tránh lối bàn chuyện môn đơn thuần, làm cho các cuộc họp của tổ đảng giống như cuộc họp chuyên môn của tổ, đội sản xuất. Ngoài ra, tổ đảng còn dùng hình thức hội ý, hội báo nhẹ nhàng, kịp thời, mau lẹ để thông báo tình hình hoặc thống nhất nhận định và giải quyết những vấn đề cấp bách.

*

**

Kiện toàn tổ đảng ở các tổ, đội sản xuất đang là một yêu cầu cấp bách. Làm tốt khâu này sẽ góp phần tích cực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt". Đương nhiên, đây là một quá trình phấn đấu lâu dài, song trước mắt chúng ta cần có biện pháp tích cực để trong một thời gian nhất định xây dựng được tổ đảng ở khắp các tổ, đội sản xuất, đưa các tổ đảng lên hoạt động đều đặn đúng với chức năng của mình, và số lớn tổ đảng đạt yêu cầu "bốn tốt".